



ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  
ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์  
ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  
โดยเรียงตามลำดับที่ ดังบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกแนบท้ายประกาศ และขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือก  
ทราบ ดังนี้

๑. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใช้ได้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แต่ถ้ามีการคัดเลือก  
ในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใด  
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้สละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลา ที่จะบรรจุและ  
แต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๒.๔ ผู้นั้นได้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว

๓. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติ  
เฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือก ก.พ.มีได้รับรอง  
ว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ถึงแม้ว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายนั้นจะเป็นผู้ได้รับ  
การคัดเลือกก็จะมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๔. ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าวต้องอยู่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง  
ที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น เว้นแต่ลาออกจากราชการ  
ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้ได้รับการบรรจุจะต้องไม่มี  
การโยกย้าย รวมถึงการโอน การยืมตัว ภายในเวลา ๓ ปี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป,  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ  
(แนบท้ายประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖)

**ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ**

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๑	นายศุภกรณ์ อึ้งศรีวงษ์
๒	๓	นางสาวณัฐณิชา พลสุจริต
๓	๒	นายธนัช เรืองเดช
๔	๔	นางสาวอรรมภา เสียงสืบชาติ
๕	๙	นางสาวนวรรณ แป้นศิริ
๖	๗	นางสาวทักษญา แยมส์จจา
๗	๑๐	นายศุภณัฐ มีเอี่ยม
๘	๕	นางสาวพิชญ์สินี หิรัญอุทก
๙	๖	นางสาวโสโรชา พิรพัฒน์ภูมิ
๑๐	๘	นางสาวณัฐิดา เอกธีรธรรม

**ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ**

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๑	นางสาวเบญจวรรณ ศิริรักษ์

รายละเอียดแนบท้ายประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  
และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

.....

๑. ผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

ตำแหน่ง	ลำดับที่ได้รับการบรรจุ	หมายเหตุ
๑.๑ เภสัชกรปฏิบัติการ	๑ - ๒	
๑.๒ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ	๑	

๒. กำหนดวันรายงานตัวและสถานที่รายงานตัว

ให้ผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามข้อ ๑ มารายงานตัวในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๘/๑ ชั้น ๘ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยนำหลักฐาน ดังรายละเอียดที่แนบมา ไปในวันรายงานตัวด้วย

เอกสารที่ต้องนำมาใช้วันรายงานตัวเข้ารับราชการ				
เอกสารที่ต้องส่ง กระทรวงสาธารณสุข				
๑	สำเนาทะเบียนบ้าน	จำนวน	๖	ฉบับ
๒	สำเนาบัตรประชาชน	จำนวน	๖	ฉบับ
๓	สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)	จำนวน	๖	ฉบับ
๔	สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล	จำนวน	๖	ฉบับ
๕	สำเนาหลักฐานการขอใช้นามสกุลเดิม (กรณีจดทะเบียนสมรสแล้วใช้สกุลเดิม)	จำนวน	๖	ฉบับ
๖	สำเนาใบแสดงผลการเรียน Transcript	จำนวน	๖	ฉบับ
๗	สำเนาใบปริญญาบัตร	จำนวน	๖	ฉบับ
๘	สำเนาใบประกอบวิชาชีพ	จำนวน	๖	ฉบับ
๙	สำเนาแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สด.๙,สด๓๕,สด,๔๓ หรือหลักฐานการเรียน รด.หรือหลักฐานการผ่อนผัน	จำนวน	๑	ฉบับ
๑๐	ใบรับรองแพทย์ โรงพยาบาลของรัฐ	จำนวน	๑	ฉบับ
๑๑	ผลการตรวจกรู๊ปเลือด	จำนวน	๑	ฉบับ
๑๒	รูปถ่ายชุดข้าราชการ (ชุดขาว) ๑ นิ้ว ไม่ติดแถบสี,เครื่องราช ระดับปฏิบัติการ	จำนวน	๖	รูป
๑๓	สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทยสาขาสุพรรณบุรี หรือสาขาพระปิ่นวนา (เท่านั้น)	จำนวน	๑	ฉบับ
เอกสารเบิกค่า พ.ต.ส.				
๑	สำเนาใบปริญญาบัตร	จำนวน	๑	ฉบับ
๒	สำเนาใบประกอบวิชาชีพ	จำนวน	๑	ฉบับ
๓	สำเนาทะเบียนบ้าน	จำนวน	๑	ฉบับ
เอกสารใช้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล หลักฐานของบิดา-มารดา คู่สมรส บุตร				
๑	สำเนาทะเบียนบ้าน	จำนวน	๑	ฉบับ
๒	สำเนาบัตรประชาชน	จำนวน	๑	ฉบับ
๓	สำเนาทะเบียนสมรส	จำนวน	๑	ฉบับ
๔	หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล	จำนวน	๑	ฉบับ
๕	หนังสือรับรองบุตรของบิดา (กรณีบิดา มารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรส)	จำนวน	๑	ฉบับ
๖	หลักฐานการใช้สกุลเดิม (กรณีบิดา มารดาจดทะเบียนสมรสแล้วมารดาขอใช้สกุลเดิม)	จำนวน	๑	ฉบับ
๗	หลักฐานการจดทะเบียนสมรสของ มารดา แล้วใช้ค่านำหน้าว่า นางสาว	จำนวน	๑	ฉบับ
๘	ใบสูติบัตรบุตร (กรณีผู้รับการบรรจุมีบุตร)	จำนวน	๑	ฉบับ
๙	ใบมรณะบัตร บิดา มารดา (ถ้ามี)	จำนวน	๑	ฉบับ
เอกสารหลักฐานของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เช่น พี่ น้อง หลาน ลุง ป้า น้า อา หรือใครก็ได้ที่คุณจะมอบบำเหน็จตกทอดให้ในกรณีที่บุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนด ในกรณีที่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร ไม่มีชีวิตอยู่แล้ว				
๑	สำเนาทะเบียนบ้าน	จำนวน	๒	ฉบับ
๒	สำเนาบัตรประชาชน	จำนวน	๒	ฉบับ
เอกสารหลักฐานผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ (ระบุผู้รับเงิน ๑ ราย) กรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย				
๑	สำเนาทะเบียนบ้าน	จำนวน	๒	ฉบับ
๒	สำเนาบัตรประชาชน	จำนวน	๒	ฉบับ
เอกสารที่เป็นสำเนาให้เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ				